
       
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีท่ี ๒ ครั้งท่ี ๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง)  
 

   วันพฤหั สบดีที่  ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙ .๓๐ นาฬิกา ณ  ห้ องประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ช้ัน ๒ อาคารรัฐสภา นายชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่  ๒๕ ปีที่  ๒ ครั้งที่  ๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) โดยมี นายสุชาติ ตันเจริญ  
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย โพธ์ิสุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง
ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่ประธานการประชุม 
  ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ เป็นเวลาพอสมควรและเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  
ประธานฯ ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

  (๑) กระทู้ถาม      (ไม่มี)      
 

(๒) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม    
 

  (๓) รับรองรายงานการประชุม    (ไม่มี) 

        จากนั้น นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย  พรรค      
เพื่อไทย ได้เสนอญัตติด่วนด้วยวาจา ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ข้อ ๕๐ เพื่อให้ที่ประชุม
ร่วมกันพิจารณาแต่อย่างไรก็ตาม สมาชิกบางส่วนได้เสนอให้ประธานฯ ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม
ให้แล้วเสร็จก่อน แล้วจึงน าญัตติด่วนด้วยวาจาที่มีสมาชิกเสนอข้ึนมาพิจารณาต่อ ประธานฯ จึงขอมติจากที่
ประชุมและที่ประชุมมีมติไม่เห็นด้วยกับญัตติด่วนด้วยวาจา ด้วยคะแนน ๒๑๙ เสียง อย่างไรก็ตาม สมาชิก
บางส่วนเสนอให้มีการนับองค์ประชุมแบบขานช่ือ ซึ่งมีสมาชิกแสดงตนเข้าร่วมประชุม จ านวน ๒๕๕ คน 
ประธานฯ จึงด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  
 

  (๔) เรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว   
 

   ๔.๒ รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับการใช้กัญชา กัญชง และกระท่อมอย่างเป็นระบบ ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
เสร็จแล้ว 

  ประธานได้เปิดโอกาสให้สมาชิกฯ ได้อภิปรายต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) เมื่อวันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ สมาชิกอภิปราย ให้ข้อเสนอแนะ 
และตั้งข้อสังเกตในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การน ากัญชา กัญชง และกระท่อม มาใช้ประโยชน์ให้เกิดความ        
คุ้มค่าสูงสุดทั้งทางการแพทย์และทางเศรษฐกิจ โดยต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และเรียกร้องให้มีการ
ผลักดันพืชกัญชา กัญชง และกระท่อม เป็นพืชสวนครัวทั่วไป ทั้งนี้ การปลดล็อคพืชกระท่อมเป็นการประหยัด
งบประมาณการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมและลดจ านวนผู้ต้องหาจากคดีถือครองพืชกระท่อม  
รวมทั้ งควรผลักดันให้ เป็นพื ชเศรษฐกิจสมัยใหม่ที่ น าไปแปรรูปให้ เป็นสินค้าส่ งออกสู่ตลาดโลกได้  
โดยต้องก้าวข้ามกับดักทางกฎหมายและท าให้สิ่งต่าง ๆ เกิดข้ึนได้จริง ทั้งนี้ ประชาชนได้ให้ความสนใจในการใช้
ประโยชน์จากกัญชาเป็นอย่างมากแต่ประชาชนยังขาดความรู้ในเรื่องของการใช้ประโยชน์และโทษของกัญชา 
ดังนั้น ภาครัฐจะต้องให้ความรู้ด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับกัญชาทางการแพทย์ให้มากข้ึน ต้องให้ประชาชน
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เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ขณะที่กระท่อมเป็นพืชที่นิยมปลูกกันมากในทางภาคใต้ เมื่อกินกระท่อมจะท าให้ขยัน
ท างาน เช่ือว่ากระท่อมมีประโยชน์เป็นยาชูก าลัง แก้โรคบาหวาน แก้โรคกระเพาะ แก้ไอ ถือเป็นพืช               
ที่มีประโยชน์ ดังนั้น ควรแก้ไขปัญหาพืชกระท่อมอย่างเป็นระบบ โดยการน าพืชกระท่อมออกจากบัญชียา     
เสพติดประเภท ๕ และพัฒนาให้เป็นพืชส่งออก รวมทั้งแนวทางที่ควรพิจารณา คือ การลดความเดือดร้อน           
ของประชาชนที่ ถูกเจ้าหน้าที่ด าเนินคดีเพราะครอบครองใบกระท่อม  แม้ว่าประชาชนจะใช้กระท่อม            
เป็นสมุนไพร บริโภคแล้วเกิดประโยชน์และเป็นที่นิยม ซึ่งประชาชนน ามาใช้เป็นเวลานาน ขอให้ทุกหน่วยงาน
และทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันผลักดันให้กัญชา กัญชง  และกระท่อมเป็นพืชเศรษฐกิจ ที่ใช้ในการ
ส่งออกสู่ตลาดโลก 

 สมาชิกบางส่วนได้แสดงความกังวลว่า การออกพระราชบัญญัติฉบับนี้เพื่อแก้ไขปัญหา        
จะท าให้เกษตรกรไทยได้รับการช่วยเหลือและได้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริงหรือไม่  การอนุญาตให้กัญชา
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ส่งผลดีต่อผู้ป่วย หรือว่ามีบุคคลได้ประโยชน์ยังเป็นข้อกังวล เพราะ
ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ กัญชาใช้ได้เฉพาะทางการแพทย์เท่านั้น แต่ถ้ามีการน าไปใช้โดยไม่มีการ
ควบคุมจะเกิดผลเสีย ทั้งนี้ การใช้กัญชาเพื่อการแพทย์เป็นการเปิดโอกาสในการรักษาโรคที่หลากหลายข้ึน 
อาทิ การรักษาโรคมะเร็ง จะท าให้เชลล์มะเร็งหยุดการเจริญเติบโต แต่ปัจจุบันพบว่าปัญหายาเสพติด         
เป็นปัญหาเรื้อรังไม่สามารถแก้ไขให้หมดไปจากประเทศไทย 

 คณะกรรมาธิการ ช้ีแจงว่า ตามที่ กระทรวงสาธารณสุขได้ ขับเคลื่อนนโยบายกัญชา           
ทางการแพทย์ และส่งเสริมให้กัญชาและกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ ตามนโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาล ซึ่งคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษและมีมติเห็นว่า วิถีภูมิปัญญาด้านสุขภาพของไทย มีการน า
ส่วนของใบ กิ่ง ก้าน ล าต้น และรากมาใช้ จึงปลดส่วนนี้ออกจากการเป็นยาเสพติดให้โทษ เพื่อให้ประชาชน
เข้าถึงได้มากข้ึน สาระส าคัญคือ ก าหนดให้ส่วนต่าง ๆ ของพืชกัญชาและกัญชง เฉพาะที่ได้รับอนุญาต           
ให้ปลูก ผลิต หรือสกัดในประเทศไทย ไม่จัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ได้แก่ ๑. เปลือก ล าต้น เส้นใย 
กิ่งก้าน และราก  ๒. ใบซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติดมาด้วย ๓. สารสกัดที่มีสารแคนนาบิไดออล (CBD)        
เป็นส่วนประกอบ และมีสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (THC) ไม่เกินร้อยละ ๐.๒  ๔. เมล็ดกัญชง น้ ามัน     
จากเมล็ดกัญชง หรือสารสกัดจากเมล็ดกัญชงน าไปใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องส าอาง ทั้งนี้ ประชาชนที่
ครอบครองจะต้องได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย และยังไม่อนุญาตให้น าไปใช้ในทางสันทนาการ 

 จากนั้น ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับรายงานและข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้กัญชา กัญชง และกระท่อมอย่างเป็นระบบ          
ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘๘ ว่า ญัตติใดไม่มีผู้ คัดค้าน ให้ประธาน        
ถามที่ประชุมว่ามีผู้เห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้เห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบด้วย
ญัตตินั้น 

 จากนั้นเป็นการพิจารณาเรื่องด่วนตามระเบียบวาระ ดังนี ้
  ๑. ร่างพระราชบัญญัติหอการค้า (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)         

ซึ่งเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๗ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) 
วันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓)  

 สมาชิกฯ ได้อภิปรายให้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การเอื้อ
ประโยชน์ให้แก่ผู้ที่เข้ามาเป็นคณะกรรมการหอการค้าฯ ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและมีผลประโยชน์



- ๓ - 

 

โดยตรง ควรเปิดโอกาสให้ผู้แทนจากกรมการค้า กระทรวงการต่างประเทศ หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
มาร่วมเป็นคณะกรรมการฯ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นการป้องกันการแสวงหาก าไรหรือผลประโยชน์ 

 จากนั้น ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการของร่างพระราชบัญญัติหอการค้า (ฉบับที่ ..)     
พ.ศ. .... ด้วยคะแนน ๓๐๗ เสียง และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษา จ านวน ๓๕ คน     
ก าหนดระยะเวลาแปรญัตติ ๗ วัน  

 ๒. ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  (คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ)      
ซึ่งเป็นเรื่องที่ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๖ (สมัยสามัญประจ าปี        
ครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓  

               ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมว่าเนื่องด้วยมีเรื่องในท านองเดียวกันจ านวน ๒ เรื่อง คือ   
ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายพยม พรหมเพชร กับคณะ เป็นผู้เสนอ) และ   
ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่  ..) พ.ศ. .... (นายเทพไท เสนพงศ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)            
จึงขออนุญาตที่ประชุมน ามาพิจารณาในคราวเดียวกัน 

    นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม น าเสนอหลักการและเหตุผล
ของร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ว่า ด้วยคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาลงมติ      
ให้เสนอร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่  ..) พ.ศ. .... ต่อสภาผู้แทนราษฎรเป็นเรื่องด่วน โดยมี
หลักการในการแก้ไขเพิ่มเติมพระพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒  ดังต่อไปนี้  

     (๑) ยกเลิกพืชกระท่อมจากการเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ (แก้ไชเพิ่มเติมมาตรา 
๗ วรรคหนึ่ง (๕)) 

              (๒) ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับการประกาศให้ท้องที่ใดเป็นท้องที่ที่ท าการเสพพืชกระท่อม
ได้โดยไม่เป็นความผิต (ยกเลิกมาตรา ๕๘/๒) 

              (๓) ยกเลิกบทก าหนดโทษและอัตราโทษส าหรับความผิดเกี่ยวกับพืชกระท่อม  (ยกเลิก
มาตรา ๗๕ วรรคสาม มาตรา ๗๖ วรรคสอง มาตรา ๗๖/๑ วรรคสามและวรรคสี่และมาตรา ๙๒ วรรคสอง)
และมีเหตุผล ดังนี้  

     โดยที่ปัจจุบันพืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ตามพระราชบัญญัติ         
ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ แต่ในหลายประเทศมีได้ก าหนดให้พืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษประกอบกับ
อนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. ๑๙๖๑ และพิธีสารแก้ไขอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ 
ค.ศ. ๑๙๗๒ มิได้ก าหนดให้พืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษ ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสากลและบริบท
ของสังคมไทยในบางพื้นที่ที่มีการบริโภคพืชกระท่อมตามวิถีชาวบ้าน สมควรยกเลิกพืชกระท่อมจากการ       
เป็นยาเสพติดให้ในประเภท ๕ 

    นายพยม พรหมเพชร น าเสนอหลักการและเหตุผลว่า ด้วยปัจจุบันพืชกระท่อมถูกจัดเป็น   
ยาเสพติดให้โทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งหลายประเทศไม่ได้ก าหนดให้พืช
กระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษ ประเทศไทยได้เคยมีการศึกษาวิเคราะห์แนวทางในการยกเลิกพืชกระท่อมออก
จากยาเสพติดให้โทษมาอย่างต่อเนื่องและพบว่าพืชกระท่อมส่งผลต่อร่างกายเพียงเล็กน้อย ประกอบกับ
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธ์ิ ได้แก่ อนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติด     
ให้โทษ ค.ศ ๑๙๖๑ อนุสัญญาว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท ค.ศ. ๑๙๗๑ และอนุสัญญาว่าด้วย    
การต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท ค.ศ ๑๙๘๘ ก็ไม่ได้ก าหนด         
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ให้พืชกระท่อมเป็นยาเสพติดหรือวัตถุออกฤทธ์ิที่ต้องควบคุมตามอนุสัญญาดังกล่าว ดังนั้น จึ งสมควร              
ที่จะยกเลิกพืชกระท่อมออกจากยาเสพติดให้โทษ  

 นายธีรภัทร พริ้งศุลกะ แทนนายเทพไท เสนพงศ์ น าเสนอหลักการและเหตุผลแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติยาเสพติตให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังนี้ ๑. ก าหนดให้คณะกรรมการมีหน้าที่ให้ความห็นชอบ      
แต่ผู้อนุญาตในการอนุญาตให้ผลิตพืชกระท่อมตามมาตรา ๒๖/๒ (๔) (มาตรา ๓) ๒. ก าหนดให้กรณีเจ้าบ้าน
ตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎรผลิตพืชกระท่อมในที่อยู่ที่ตนมี ช่ือในทะเบียนบ้านเพื่อใช้ประโยชน์         
ในครัวเรือนจ านวนไม่เกินหนึ่งต้น ให้กระท าได้เมื่อได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต  โดยความเห็นชอบ           
ของคณะกรรมการตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง (มาตรา ๔) ๓. ก าหนดให้คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตในกรณี
พืชกระท่อม ตามมาตรา ๒๖/๒ (๔) เป็นไปตามที่ก าหนดในกฏกระทรวง (มาตรา ๕) ๔. ก าหนดหน้าที่        
ผู้รับอนุญาตผลิตพืชกระท่อมตามมาตรา ๒๖/๒ (๔) ให้มีหน้าที่ควบคุมการใช้พืชกระท่อมในครัวเรือน           
ให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต รายงานการใช้พืชกระท่อม แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้อนุญาตทราบกรณีพืชกระท่อม  
ถูกโจรกรรมสูญหาย หรือถูกท าลาย รวมถึงการเลิกผลิตพืชกระท่อม ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา ๖) ๕. ก าหนดให้การเสพพืช
กระท่อมตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๒๖/๒ (๔) ไม่เป็นความผิดตามมาตรา ๕๘ (มาตรา ๗)     
๖. ก าหนดวิธีการเกี่ยวกับการพิจารณาค าขอผลิตพีชกระท่อมที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
และยังอยู่ ในระหว่างการพิจารณา โดยให้ผู้อนุ ญาตมีอ านาจสั่ งให้ผู้ ยื่นค าขอด าเนินการให้ เป็นไป                
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา ๘)            
๗. กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่ใช้บังคับ    
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแยังกับพระราชบัญญัติ          
ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี (มาตรา ๙) 

 ประธานเปิดโอกาสให้สมาชิกฯ อภิปราย ให้ข้อเสนอแนะ และตั้งข้อสังเกตในประเด็นต่าง ๆ 
อาทิ แนวทางการควบคุมการค้าและการเสพยาเสพติด ซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่และเป็นเรื่องที่มีความส าคัญเป็น
อย่างมาก ต้องพิจารณาศึกษาและพิสูจน์ให้มีข้อสรุปที่ ชัดเจนและช้ีแจงให้ประชาชนได้ทราบข้อเท็จจริง        
โดยละเอียด หากรัฐบาลต้องการก าจัดยาเสพติดให้หมดไปจะต้องมีความจริงใจและเข้มงวดมากยิ่งข้ึน 
นอกจากนี้ รัฐควรเปิดโอกาสให้ผู้ที่ประกอบธุรกิจกระท่อมเพื่อการแพทย์และเชิงพาณิชย์เพื่อการอุตสาหกรรม
ได้ประกอบธุรกิจได้อย่างเต็มที่  รวมทั้งเพิ่มมูลค่าพืชกระท่อมให้เป็นพืชเศรษฐกิจส่งออกของประเทศ           
โดยจะต้องมีความสอดคล้องกับบริบทและตรงกับภูมิปัญญาชาวบ้าน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ช้ีแจงว่า คณะรัฐมนตรีมีความ
ห่วงใยไม่ให้เด็กเสพกระท่อม แต่กระท่อมไม่มีเหตุเกี่ยวกับเรื่องการเกิดอุบัติเหตุ หรือการทะเลาะวิวาท นับว่า
เป็นประโยชน์ต่อประชาชน รัฐบาลสร้างการรับรู้ให้กับชาวบ้าน ว่ากระท่อมมีประโยชน์อย่างไรบ้าง              
พืชกระท่อมมีการพิจารณาผ่านคณะรัฐมนตรีแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ถ้ากฎหมายเป็นคุณให้กับผู้ที่ได้รับโทษ
สามารถใช้กฎหมายใหม่บังคับใช้ทันที  

 นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. ช้ีแจงว่า พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม    
ยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด        
พ.ศ. ๒๕๓๔ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐  ซึ่งทั้ง ๓ ฉบับ ส านักงาน ป.ป.ส.ยกร่าง
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และฉบับที่ ๔ เป็นร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ซึ่งมีข้อห่วงใย
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ว่าจะท าอย่างไรเกี่ยวกับพืชกระท่อมเพื่อไม่ให้เยาวชนน าไปใช้ในทางที่ผิด อาทิ ห้ามจ าหน่ายในสถานศึกษา    
  ทั้งนี้ หลังจากที่สมาชิกฯ ได้อภิปรายเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ประธานฯ ได้สั่งปิดการประชุม 
 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๙.๐๒ นาฬิกา 
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